



คำประกาศเกียรติคุณ

นายฟู เสวียจาง (Fu Xuezhang)

ปรัชญาคุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

นายฟู เสวียจาง เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒ ณ อำเภอซีผิง มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งกรุงปักกิ่ง หรือ เป่ย์ว่าย (Beijing Foreign Studies University) และศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยครูแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมกัน ๒ ปริญญา ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๖

นายฟู เสวียจาง เริ่มทำงานในตำแหน่งล่าม ณ สถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ จากนั้น ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ ได้ย้ายไปปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การทูตที่กรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

มาโดยลำดับ ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรกัมพูชาในกรุงพนมเปญ และในปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ ดำรงตำแหน่งเลขานุการตรี (Third Secretary) ณ สถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยในกรุงเทพมหานคร ก่อนย้ายกลับไปดำรงตำแหน่งเลขานุการโทและเลขานุการเอก ณ กรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย และที่ปรึกษากรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ และปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ ตามลำดับ

ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ นายฟู เสวียจาง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำคณะกรรมาธิการสูงสุดของราชอาณาจักรกัมพูชา ก่อนย้ายกลับมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเอเชียในกระทรวงการต่างประเทศ ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ จากนั้น จึงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์และประจำราชอาณาจักรไทย ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ และปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ ตามลำดับ ก่อนเกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช ๒๕๔๔

ในขณะที่ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย นายฟู เสวียจาง เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง

สาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการศึกษา รวมทั้ง การพัฒนา ด้านอื่น ๆ ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยอย่างเด่นชัด ได้ผลักดันให้มีการสอนภาษาจีนและจัดหาครูชาวจีนมาสอนภาษาจีน ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งในประเทศไทย ทำให้คนไทยได้มีโอกาส เรียนรู้ภาษาจีนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับจีนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ และเอกชนต่อเอกชน อย่างกว้างขวาง

นายฟู เสี่ยวจาง เป็นผู้ประสานงานที่สำคัญกับรัฐบาลสาธารณรัฐ ประชาชนจีนในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนลิรินธรที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผลให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีการพัฒนา ด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง ปัจจุบัน และเมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว ยังคงมีบทบาทในการพัฒนา โครงการต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาลไทย มีส่วนในการทำให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการศึกษา ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาให้แก่ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนลิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และรับเชิญ เป็นที่ปรึกษาสถาบันไทยศึกษาของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง อีกด้วย

ด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของ นายฟู เสี่ยวจาง ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดในความรู้ความเชี่ยวชาญในการเป็นนักการทูต และ ผู้ประสานงานโครงการที่มีความสามารถ ทำให้เกิดการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต และภายหลังที่พ้นจากตำแหน่ง รวมทั้ง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม

และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการทูต สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ผลงานต่างๆ ที่ได้กระทำมาเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ให้ นายฟู เสวียจาง ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

